

สื่อ	ประเด็นข่าว
นสพ.ทุกฉบับ	<p>รัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต</p> <p>-เสนอข่าว นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ช่วงเวลานี้เป็นการดีที่เราจะได้เรียนรู้การใช้คำราชาศัพท์ต่างๆ ขอย้ำตำหนิคนที่ใช้คำศัพท์ผิด หรือการแต่งกายชุดดำชุดขาว ซึ่งสิ่งที่สำคัญกว่าคือความรู้สึกในใจที่เกิดขึ้นสำหรับการสร้างพระเมรุของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้มีพระราชบัญชาว่า รายละเอียดต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงวินิจฉัย</p> <p>-กรมตำรวจ เตรียมจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเหรียญกษาปณ์รัชกาลที่ 10 ด้านกระทรวงวัฒนธรรม งดจุดพลุดำ ดอกไม้ไฟ รื่นเรียงทุกประเภทในงานลอยกระทง แต่คงกิจกรรมสืบสานประเพณีได้ ส่วนกระทรวงการคลัง สั่งผลิตเสื้อดำแจกคนจน 8.3 ล้านคน กระทรวงศึกษาธิการทำริบบิ้นดำแจก 39 ล้านชิ้น และกศน.เปิดบริการย้อมผ้าสีดำและสอนวิธีย้อมฟรีทั่วประเทศ</p>
ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ พิมพ์ไทย,เดลินิวส์ ,new)108	<p>แสดงความอาลัย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่า แม้ฝนตกฟ้าคะนองแต่ประชาชนก็ไม่ถอย ความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศครั้งนี้ ขอให้กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ในการทำสิ่งที่ดีที่สุดที่เราทำได้เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ถวายเป็นพระราชกุศล ที่สำคัญคือต้องมีความสามัคคีกัน พยายามสนับสนุนเกื้อกูลสิ่งที่ดีให้ประเทศ พระองค์ท่านเห็นว่าเรื่องสุขภาพของทุกชีวิตเป็นความสำคัญที่สุด เพราะการจะพัฒนาสิ่งใดให้เกิดขึ้นได้ สุขภาพคนคนนั้นต้องดี และการที่มีทีมแพทย์พระราชทานติดตามเวลาเสด็จพระราชดำเนินไปในที่ต่างๆ นั้น ไม่ได้แค่ให้การรักษาพยาบาลอย่างเดียว ยังคอยถวายรายงานที่เป็นประโยชน์ที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อวางแผนการป้องกันโรคให้กับประชาชนด้วย เป็นการมองการพัฒนาอย่างครบวงจร ซึ่งกระทรวงพร้อมทำทุกอย่างตามพระราชปณิธานพระองค์</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอภาพข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลงนามน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณ โถงอาคาร 1 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
แนวหน้า	<p>-เสนอข่าว นพ.วิศิษฎ์ ตั้งนภากร อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ขอให้สธ.ทั่วประเทศ ดูแลสุขภาพกายและใจของตนเองและครอบครัว ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือสธ.ออกเยี่ยมบ้านทุกหลังคาเรือน เพื่อดูแลสุขภาพกายและใจของเพื่อนบ้านด้วย โดยพูดคุยให้คำแนะนำและให้กำลังใจซึ่งกันและกันอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนทุกคนในหมู่บ้านร่วมกันทำความดีสนองคุณแผ่นดิน น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช</p>
ไทยรัฐ,บ้านเมือง,ข่าวสด	<p>ตั้งจุดพยาบาล-รพ.สนาม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข สธ. และกทม. ได้เพิ่มจุดให้บริการเป็น 11 จุด ประกอบด้วย หน่วยปฐมพยาบาล 9 จุด ตั้งอยู่บริเวณโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง ฝั่งเชิงสะพานปั้นเกล้า สนามหลวงกองอำนวยการ กทม. ประตูดุสิตไชยศรี ท่าช้าง ข้างกระทรวงกลาโหม ศาลหลักเมือง สนามหลวงฝั่งพระบรมมหาราชวัง ศาลาสหทัยสมาคม และโรงพยาบาลสนาม 2 จุด บริเวณกองอำนวยการกทม. บริเวณสนามหลวง และข้างกระทรวงกลาโหม</p> <p>ในส่วนภูมิภาคได้ให้สสจ. รพ.ทั่วประเทศ จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้บริการประชาชนเช่นกัน และหลัง 72 ชั่วโมงแรก ได้มอบนโยบายให้แต่ละพื้นที่ปรับเปลี่ยนวางแผนการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับจำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม</p>
กรุงเทพธุรกิจ	<p>เยียวยาจิตใจ</p> <p>-เสนอข่าว กรมสุขภาพจิตตั้งบูธที่สนามหลวง 8 บูธ เพื่อให้คำปรึกษากับประชาชนที่เดินทางมาลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีจิตแพทย์ นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ คอยให้บริการประชาชน โดยการทำแบบสอบถาม "2Q" เพื่อประเมินความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้า หากเข้าข่ายก็จะให้ทำแบบประเมิน "9Q" เพื่อประเมินว่าเข้าข่ายอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้า หรือมีความเสี่ยงที่จะฆ่าตัวตายหรือไม่ หากพบว่ามีภาวะเสี่ยง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>บ้านเมือง คอลัมน์เลขที่ 1 ซอยปิ่นมณี ไทยรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ Aftershock</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์สุขต้องแชร์</p>	<p>จะขอทราบชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้เข้ารับคำปรึกษา เพื่อติดต่อจ้องคิวกับโรงพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น.</p> <p>-กล่าวว่า... กรมสุขภาพจิตห่วงคนไทยเป็นโรคซึมเศร้า ลงพื้นที่ตั้งบูธให้คำปรึกษา...ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องชื่นชม เพราะบรรยากาศประเทศไทยยามนี้มีแต่ความสดหดหู่จนไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไร</p> <p>-เสนอข่าว พ.อ.สมัย ขำพันธ์ ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก จ.อุตรดิตถ์ นำชุดแพทย์เดินเท้าและชุดปฏิบัติการมวลชนลงพื้นที่ตลาดเทศบาล 5 เยี่ยมเยียนและติดตามสภาพจิตใจประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่ามีความโศกเศร้า มีภาวะจิตใจสูญเสียสิ่งสำคัญ ทำให้อนอนไม่หลับ แพทย์ได้จ่ายยานอนหลับและพูดคุยให้คำแนะนำเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น</p> <p>-พญ.ณัฐกร ประกอบ ผอ.รพ.ชัยนาทเรนทร จ.ชัยนาท นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ประชาชนและคนไข้กว่า 300 คน กล่าวแสดงความอาลัย และเปิดเผยว่า หลังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต ประชาชน จ.ชัยนาท จำนวนมากมีอาการซึมเศร้าและอยู่ในสภาวะจิตใจไม่ปกติ รพ.ชัยนาทฯ ได้จัดทีมแพทย์และเครือข่ายดูแลสภาวะจิตใจของประชาชนในช่วงนี้</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พัฒนาสังคมฯ สั่งการให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 เตรียมความพร้อมในการบริการให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อสภาพจิตใจ</p> <p>-เสนอบทความ เมื่อต้องสูญเสียครั้งใหญ่หลวงในชีวิต น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำว่า การแสดงความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ เช่น เขียนเล่าเรื่องประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจและพระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ และปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนมาทุกอย่าง โดยเป็นคนดีของสังคมต่อไป หรือทำความดีต่างๆ ภายนอกเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ตามโอกาสที่เหมาะสม จะช่วยให้บรรเทาความทุกข์โศกกลังไปได้เรื่อยๆ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า ในปี 2543 องค์การอนามัยโลกพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการควบคุมยาสูบเป็นแบบอย่างแก่ประเทศอื่นได้ จึงให้มีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก พ.ศ.2543 ขึ้นที่กรุงเทพฯ เป็นกรณีพิเศษ และทำพิธีถวายโล่เกียรติยศแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว</p> <p>พระมหากษัตริย์องค์ต่อวงการสาธารณสุขและการควบคุมยาสูบ ทรงมีพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของกรมหลวงสงขลานครินทร์ พระราชบิดา โดยผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล 2 คนแรก เป็นผู้ที่มีผลงานเกี่ยวข้องกับการควบคุมการสูบบุหรี่</p>
<p>ข่าวสด,มติชน, บางกอกโพสต์</p>	<p>โรคติดเชื้อไวรัสซิกา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวภายหลังการประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (EOC) ว่า สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 14 ต.ค. 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 520 ราย ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยรายใหม่ 79 ราย แต่ละสัปดาห์มีจำนวนใกล้เคียงกัน สามารถควบคุมโรคได้ ขณะนี้มีหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อ 57 ราย คลอดแล้ว 12 ราย ทารกทุกรายมีอาการปกติ รวมทั้งหญิงตั้งครรภ์รายที่ผลตรวจอัลตราซาวด์สงสัยภาวะศีรษะเล็กนั้น ได้คลอดทารกแล้วเมื่อวันที่ 15 ต.ค. ผลการตรวจทารกเบื้องต้นมีอาการปกติและไม่เข้าเกณฑ์ศีรษะเล็ก โดยยืนยันมีทารกมีภาวะศีรษะเล็กจากการติดเชื้อไวรัสซิกาในครรภ์มารดา 2 ราย ส่วนเด็กทารกศีรษะเล็กรายที่ 3 ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อไวรัสซิกา จึงน่าจะเป็นภาวะศีรษะเล็กจากสาเหตุอื่น</p>
<p>เดลินิวส์,มติชน, พิมพ์ไทย,ไทยรัฐ</p>	<p>7 เขตกทม.เป็นพื้นที่ 'พิษสุนัขบ้า'</p> <p>-เสนอข่าว นสพ.พรพิทักษ์ พันธุ์หล้า หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวถึง กรณีมีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 ให้พื้นที่วัดอนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ไปทางทิศเหนือ จรดเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ ทางทิศใต้ จรดเขตบางคอแหลม ทางทิศตะวันออก จรดเขตบางรัก และเขตสาทร และทางทิศตะวันตก จรดเขตธนบุรี เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังพบแมวในวัดอนงคารามฯ ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าจำนวนมาก ดังนั้นจึงได้ประกาศเตือนในพื้นที่ และกทม.ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาผู้สัมผัสโรคเพื่อไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พบว่ามีทั้งพระสงฆ์ เณร ลูกศิษย์ เด็กวัด นัปลิขคน และกรมปศุสัตว์ต้องฉีดวัคซีนให้สัตว์ในละแวกใกล้เคียงเช่นกัน ซึ่งเป็นการทำงานตามขั้นตอนปกติ ประชาชนไม่ต้องวิตก หากไม่พบโรคในช่วง 6 เดือนนี้ ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ปลอดโรค</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>จัดระเบียบรอบสถานศึกษาป้องกันยาเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เผยว่า สกอ. ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงสาธารณสุข สำนักงาน ป.ป.ส. สรรพสามิต และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยทำข้อตกลงร่วมกันเรื่องการทำงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้กลุ่ม เครือข่ายต่างๆ เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ส่องสถานการณ์	<p>สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p> <p>-เสนอบทความ โดย นพ.วิชัย โชควิวัฒน์ กล่าวว่า ปัญหาค่าใช้จ่ายสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการบานปลาย เป็นเพราะใช้ระบบจ่ายตามการให้บริการและเป็นแบบปลายเปิด การแก้ไขปัญหากรมบัญชีกลางต้องมีระบบคัดกรองยาและเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการรักษาให้ได้ผลดี มีความปลอดภัยและคุ้มค่า ซึ่งในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีการพัฒนาโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายสุขภาพ (HITAP) ทำหน้าที่คัดกรอง ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าระบบสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ</p>
เดลินิวส์	<p>เชียงใหม่รณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย</p> <p>-เสนอข่าว นายสุนทร ยามลิริ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมคณะชุมชนในพื้นที่ อ.เมือง เจ้าหน้าที่ อสม. สาธารณสุข ทหารค่ายกาวีละ นพ.สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผอ.สคร.ที่ 1 เชียงใหม่ ได้ร่วมกันเปิดงานกิจกรรม BIG CLEANING DAY ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์ปราบลูกน้ำยุงลาย กำจัดการแพร่กระจายของโรคไวรัสซิกา และโรคไข้เลือดออก โดยกิจกรรมมีการแจกสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลาย การฉีดพ่นสารเคมี รวมถึงการเดินและปั่น จักรยานรณรงค์ให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย</p>
เดลินิวส์	<p>สาธารณสุขสิรินธรตั้งชุดตึกใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผอ.สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานพิธีลงเสาเอกก่อสร้างศูนย์บริการสุขภาพวิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธรจังหวัดตรังแห่งใหม่ จะให้บริการประชาชนในพื้นที่ อ.กันตังและใกล้เคียง ด้วยการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ได้แก่ การบริการคลินิกทันตกรรม คลินิกความงาม สปา คลินิกเวชกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย และร้านขายยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณ โดยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร แพทย์แผนไทย พยาบาลวิชาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นศูนย์กลางในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ</p>
แนวหน้า	<p>รพ.อุตรดิตถ์พัฒนาศักยภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธรรมบุญ วิสิฐนวรรธ ผอ.รพ.อุตรธานี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ หัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพทีมนำ เพื่อกระตุ้นการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยในปี 2559 ได้วางแผนการรับรองครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง และเตรียมความพร้อมในการรักษาสุขภาพโรงพยาบาลเพื่อการรับรองคุณภาพสำนักงานพัฒนาคุณภาพบริการต่อไป</p>
ข่าวสด	<p>สารก่อมะเร็งในน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว ไซนาเดลีเมื่อ เปิดเผยแพร่รายงานของมหาวิทยาลัยซิงหัว ประเทศจีน พบตัวอย่างแหล่งน้ำ น้ำดื่ม และน้ำประปา 155 ตัวอย่างใน 23 มณฑล มีไดเมทิลไนโตรซามีน ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง ปนเปื้อน โดยในน้ำดื่มพบ 11 นาโนกรัมต่อลิตร น้ำประปามี 13 นาโนกรัมต่อลิตร และเขตปากแม่น้ำแยงซีพบมากที่สุดที่ 28.5 นาโนกรัมต่อลิตร</p>
โพสต์ทูเดย์	<p>ภาชนะน้ำตาล</p> <p>-เสนอข่าว บริษัทน้ำอัดลม Pepsi ปรับแนวคิดของ องค์การอนามัยโลก โดยผลักดันมาตรการเช็กรุก คือลดปริมาณน้ำตาลในเครื่องดื่ม ตั้งเป้าหมาย 25 % ในปี 2020</p>